




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินคดี The Icon Group</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, Nationonline, มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม. เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการขายตรงและสินค้าออนไลน์ สืบเนื่องจากกรณี The Icon Group ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแสและแจ้งความได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งกำหนด มาตรการ การบังคับใช้กฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เพื่อป้องกันการหลอกลวง พร้อมทั้งสั่งการ ให้ สร.และ อย. เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาจำหน่ายใน ระบบการขายตรงและการขายออนไลน์ ตรวจสอบสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรอง รวมถึงให้ก.คลังตรวจสอบป้องกันการประกอบ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้จัดการเรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจัง</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า สคบ. ได้ทำหนังสือถึง อย. ให้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใน เครื่องบริษัท The iCon Group เบื้องต้นพบอาจมีการฝ่าฝืนมาตรา 40 และ 41 ในเรื่องการใช้โฆษณาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง รวม 5 คดี มีโทษปรับฐานความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร และโทษอาญาอีก 1 คดี ขณะนี้อยู่ในชั้น ศาล พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตัวสินค้า แต่อยู่ที่การเขียนฉลากเกินความจริง นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทนี้ยังมี ปัญหาเกี่ยวกับการหาสมาชิกและการจ่ายเงินค่าสมาชิก ซึ่งอาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ เนื่องจากมีผู้เสียหายมากกว่า 300 คน และ ความเสียหายเกิน 100 ล้านบาท ขอให้จริงจังจะต้องติดตามต่อไป</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมว.สร. พร้อมด้วย พล.อ.อน.พ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ดร.ฐานานนท์ ธีริญไชยวรรณ หรือบอสหมอเอก ที่แอบอ้างเป็นแพทย์ มีการเผยแพร่ภาพและคลิปผ่านสื่อออนไลน์ขณะตรวจผู้ป่วย ทำให้สังคมเกิดความสับสนและ ความไม่สบายใจ ตรวจสอบพบผิดกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม กรณีแอบอ้างเป็นแพทย์เถื่อน และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล เนื่องจากประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คาดว่าปัจจุบันน่าจะหมดอายุไปแล้ว ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสภาเทคนิคการแพทย์อีกครั้ง</p> <p>- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้แจ้งความดำเนินคดีบอสหมอเอกกรณีแอบอ้างเป็นแพทย์ตามที่ แพทยสภาได้แจ้งความ เนื่องจากมีภาพในสื่อที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หูฟังของแพทย์ตรวจฟังหัวใจของคนไข้ ถือเป็น การประกอบวิชาชีพเวชกรรมและประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนกรณีจากการเข้าตรวจสอบดีไอคอน เวลเนสคลินิกเวชกรรมเบื้องต้นพบเป็นสถานพยาบาลที่มีการขออนุญาตถูกต้อง แต่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ได้มีการประกอบกิจการโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลหรือไม่ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป</p>	-
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบกลางค่าเสียหายโควิด 19 โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 ต.ค.2567 จำนวนเงินจัดสรรทั้งสิ้น 3,137,847,389.68 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,116,235,199.30 บาท คิดเป็น 99.31%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า บทความพิเศษ</p> <p>- ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ชาติโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบางได้ฉีดฟรี แต่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ออกคำแนะนำให้กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะหากเคยฉีดเข็มสุดท้ายมาเกิน 1</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปี หรือเคยติดเชื้อนานกว่า 3-6 เดือน ในปีที่ผ่านมา พบการระบาดใหญ่ในช่วงสงกรานต์และปลายปี จึงคาดว่าปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และอาจจะเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นมานานกว่า 1 ปี กังวลว่ากลุ่มเปราะบางจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, thereporters, thaitodaynews, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ประชุมกรณีสถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่ 25/2567 เฝ้ายังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 14 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตสะสม 75 ราย บาดเจ็บสะสม 2,421 ราย สถานพยาบาลยังปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง จ.พิจิตร ภาพรวมตั้งแต่ 17 ส.ค. - 14 ต.ค. 67 จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ 2,419 ทีม ดูแลผู้ป่วยรวม 239,415 ราย และกลุ่มเปราะบางรวม 33,830 ราย ส่วนการดูแลด้านสุขภาพจิต หากประเมินพบมีความเสี่ยง จะให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น หากไม่ดีขึ้นจะส่งต่อพบแพทย์ พร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด และพื้นที่น้ำท่วมขัง 8 จังหวัดเสี่ยงสูงสุด เตรียมทีมบุคลากร ยา และเวชภัณฑ์ เพื่อออกช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางได้ทันที</p>	
<p>วัณโรคเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, มติชน, thettakij, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรคเทียม (NTM) ไม่ใช่วัณโรค (TB) เป็นโรคติดเชื้ออีกชนิดหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันคนสู่คน เกิดจากเชื้อ Nontuberculous mycobacteria ซึ่งเป็นเชื้อคนละชนิดกับที่ทำให้เกิดวัณโรค ในคน ผู้ป่วยวัณโรคเทียมมักมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยวัณโรค เนื่องจากส่วนใหญ่มักติดเชื้อที่ปอด อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ ไอ เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ เสมหะเป็นเลือด เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกในตอนกลางคืน อ่อนเพลีย นอกจากนี้ยังพบอาการอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการติดเชื้อ เช่น ต่อม้ำเหลืองบริเวณคอ หรือขาหนีบ ผื่นผิวหนัง ผื่น หรือแผลเรื้อรัง เป็นต้น หากสังเกตตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้ หรือสงสัยว่าตนเองป่วย ควรรีบไปพบแพทย์</p>	
<p>ยื่น กต.สอบนายกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, mcot)</p> <p>- นายนพจุจ วรรชิตวุฒิกุล อดีตแกนนำพิราบบาว 2006 ยื่นหนังสือร้องเพื่อให้ กต. ตรวจสอบและพิจารณาถึงการใช้อำนาจหน้าที่ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกา ในการแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.สธ. และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นที่ปรึกษาของนายกา ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าที่รัฐ จะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160(4)(5) หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงในการแต่งตั้งกรรม. และคณะที่ปรึกษาจะต้องผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองอย่างรอบคอบทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ต้องมีจิตใจสาธารณะในการรับใช้ประเทศชาติและปชช.และต้องมีความจงรักภักดี และการเป็นข้าราชการการเมืองต้องยึดหลักประมวลจริยธรรมการเมือง</p>	
<p>มติ ครม.อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ต.ค.67 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง นายวิชัย ไชยมงคล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>น้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (inn, newswit, thailand4)</p> <p>- อย. ร่วมกับ กทม. บก.ปคบ. บช.น.ปราบปรามการจำหน่ายน้ำกระท่อมที่ผสมยาอันตรายในพื้นที่ กทม. ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานเขตพบว่าร้านจำหน่ายน้ำกระท่อม จำนวน 151 ร้าน และมี 8 ร้านที่อาจมีการผสมยาอันตราย จะดำเนินการปราบปรามใน 3 ระยะ คือ ระยะเร่งปราบ ระยะขยายผล และระยะดำเนินการต่อเนื่อง ในช่วงแรก กทม. จะส่งข้อมูลพิกัดร้านที่ได้รับแจ้งจำนวน 8 ร้านให้ บช.น. ทำการตรวจสอบหรือล่อซื้อ จากนั้นจะส่งตัวอย่างให้ อย. ตรวจสอบกับกรมวิทย์ และให้ บก.ปคบ. สืบสวนขยายผลทางคดี นอกจากนี้ อย. จะจัดทำแนวทางการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายน้ำกระท่อม และทำหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งสถานการณ์และแหล่งจำหน่าย โดยให้สำนักงานเขต 50 เขตในกทม.สำรวจร้านค้า รถเร่ และแผงลอยที่จำหน่ายน้ำกระท่อมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหตุเพลิงไหม้รถบัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, มติชน, js100, hfocus)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงการณ์ผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้รถบัส อาการดีขึ้น ไม่พบการติดเชื้อ ไม่มีปัญหาข้อติดยึด บาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้น ขณะที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยอาการเด็ก 2 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 7 ปี และอายุ 9 ปี สัญญาณชีพปกติ หายใจได้เองโดยไม่ต้องให้ออกซิเจน ไม่หอบเหนื่อย สามารถพูดสื่อสารความต้องการได้</p>	-
<p>วันสะกิดเงินโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง เชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการสถาบันโรคผิวหนังร่วมงานวันสะกิดเงินโลก ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 29 ต.ค. เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง กิจกรรมในงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสะกิดเงินและรับฟังการบรรยายวิชาการ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังพร้อมรับของที่ระลึกร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน</p>	-
<p>เด็กปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. เผย เด็กนักเรียนอายุ 13-15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 3.3% ในปี 2558 เป็น 17.6% ในปี 2565 แม้จะมีกฎหมายห้าม แต่การตลาดและการเข้าถึงง่ายทางออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญ สสส. ร่วมกับ 16 องค์กรและชุมชน 200 แห่ง เปิดตัวนิทาน "เด็กปลอดภัย" มุ่งสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครอง เพื่อเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้า เน้นผลกระทบต่อสุขภาพจิต เสี่ยงโรคมึนเศร้าและสมองเสื่อม</p>	-